



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p>	<p><b>การช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง</b></p> <p>-เสนอข่าว แผนปฏิบัติการค้นหา โค้ชและนักเตะเยาวชน “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย” รวมทั้งหมด 13 คน สูญหายไปในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย นานกว่า 5 วันแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังเร่งหาทุกช่องทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่มีอุปสรรคมากมายทั้งมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำไหลเข้าไปในถ้ำระดับน้ำท่วมสูง พร้อมเร่งสูบน้ำออกเป็นระยะ ขณะที่ “หน่วยซีล” จัดทีมชุดใหญ่ลุยภารกิจหมุนเวียนสลับเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนชุดลาดตระเวน ยังคงเดินป่าค้นหาโพรงทางเข้าถ้ำเป็นแนวทางเลือกหาผู้สูญหาย แต่ยังไม่พบพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ชี้แจงที่ประชุม ครม. ถึงพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการติดตามนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี ทั้ง 13 คน ซึ่งตัดสินใจว่าจะเดินทางไปในวันที่ 29 มิถุนายน เพื่อไปพบปะและให้กำลังใจผู้ปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งคนไทยและขอบคุณชาวต่างชาติที่มาร่วมช่วยเหลือ พร้อมกำชับว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานตามปกติ ไม่ต้องจัดเตรียมใครมาต้อนรับเป็นพิเศษ ไม่ให้การทำงานหยุดชะงัก หากนายกฯสงสัยจะถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เอง</p> <p>ด้าน นพ.ธนสาร พงศ์สถาพร แพทย์คณะ ม.มหิดล เป็นอาสาสมัครที่เคยเดินทางไปกู้ชีพผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล เปิดเผยว่า เด็กและโค้ชรวม 13 คน เป็นนักกีฬาที่มีร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อ และไขมันมีพลังงานสะสมสภาพที่อยู่ตามรายงานคาดเด็กอยู่ในห้องโถงใหญ่มีน้ำไหลผ่าน มีออกซิเจน อุดหนุนภายในถ้ำประมาณ 20 องศาเซลเซียส ร่างกายเคลื่อนไหวน้อย เด็กและโค้ชดื่ม น้ำที่ไหลจากร่องเขาได้ ภายในถ้ำไม่มีพาหะนำโรค นักท่องเที่ยวที่เคยเข้าไปในถ้ำแล้วออกมาไม่เคยมีใครป่วย เชื่อกันว่าเด็กและโค้ชยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ร่างกายของคนเราโดยปกติแล้วจะสามารถขาดน้ำและอาหารได้ประมาณ 3-7 วันขึ้นอยู่กับสภาพความแข็งแรงของร่างกาย หากร่างกายขาดเพียงอาหารแต่ยังมีน้ำดื่มสามารถอยู่ได้นาน 30-45 วัน กรณี 13 คนนั้นเชื่อว่าเรื่องการขาดอาหารยังไม่ใช่ปัญหา เพราะทั้งหมดเป็นนักกีฬาซึ่งจะมีร่างกายที่แข็งแรง ที่ผ่านมามีคนเคยอดอาหารได้เป็นเวลานานถึง 70 กว่าวัน แต่ก็เป็นการอดอาหารที่ร่างกายไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลย</p> <p>นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมคร.เตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญ ทีมจากสคร.ที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง และร่วมดำเนินการกับสสจ.และ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สำหรับเรื่องสุขภาพของเด็ก ๆ นั้น สภาพร่างกายอาจอ่อนแอบ้างและอาจมีบาดแผลเล็ก ๆ ซิดชวนตามแขนขา แต่เด็กทั้งหมดเป็นนักกีฬาคาดว่าสภาพร่างกายจะสามารถปรับตัว และอดทนต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ เด็กอาจจะป่วยด้วยโรคทั่วไปเช่น โรคไข้หวัด โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคน้ำกัดเท้า เป็นต้น ส่วนกรณีโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะค้างคาวที่มีกักอาศัยอยู่ในถ้ำ ขอให้ข้อมูลว่าแม้ว่าจะมีรายงานจากต่างประเทศเกี่ยวกับการติดเชื้อจากค้างคาวในบางประเทศ แต่ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายจากค้างคาวแพร่ไปสู่คนแต่อย่างใด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอบทความ “จุดถ่ายเท ‘ถ้ำหลวง’ มีออกซิเจนเชื่อ 13 คนทนได้” โดยนพ.สุระ เจตนาวาที แพทย์เวชศาสตร์การบิน และผู้เชี่ยวชาญด้านการลำเลียงผู้ป่วยและกู้ชีพทางอากาศ กล่าวถึง กฎ 3-3-3 ของการมีชีวิตรอดไว้ว่า “ขาดอากาศ 3 นาที ขาดน้ำ 3 วัน ขาดอาหาร 3 สัปดาห์” และน้ำเป็นสิ่งสำคัญมาก ถึงแม้ว่า น้ำในถ้ำอาจจะไม่สะอาดนักมีเชื้อโรคพอสมควร แต่ก็ดีกว่าไม่มี แม้แต่ในเรื่องของอุณหภูมิถ้า ควรยืนกันเป็นวงกลมจับมือกันไว้เพื่อเพิ่มความอบอุ่น และเมื่ออยู่ในถ้ำนาน ๆ ภายในมีความชื้นสัมพัทธ์มาก อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลงกว่าปกติ เนื่องจากภายในถ้ำอาจจะมีเชื้อโรคที่ไม่เคยเจอ เพราะอยู่ในถ้ำลึก ดังนั้นโอกาสที่ทั้ง 13 คนจะออกมาจากถ้ำแล้วเจ็บป่วยก็เป็นไปได้ สิ่งสำคัญคือการมีสติ</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ด้าน ศ.นพ.สันต์ หัตถิรัตน์ นายกสสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นต้องดูแล สภาพร่างกายก่อนว่าอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลหรือไม่ เชื่อว่าหน่วยซีลมีทักษะความรู้ความสามารถในการประเมินและดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี</p> <p>นพ.ฉันทชัย สิทธิพันธ์ รองผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า หากทั้ง 13 คนถ้าอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหา ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของถ้ำ เพราะออกซิเจนในอากาศไม่ได้น้อยลง และสิ่งสำคัญคือเรื่องของพลังใจ หากเข้มแข็ง ไม่ตกใจ ระดับการหายใจก็จะสม่ำเสมอ การรับปริมาณออกซิเจนก็จะคงที่</p> <p>ขณะที่ อันมาร์ เมียร์ชา ผู้ประสานงานแห่งชาติของคณะกรรมการกู้ภัยภายในถ้ำแห่งชาติของสหรัฐ กล่าวว่า หากสภาพอากาศภายในถ้ำ "ไม่เย็นจนเกินไป" กลุ่มผู้สูญหายอาจสามารถมีชีวิตรอดได้นานถึง 1 เดือน โดยดื่มเพียงน้ำจากแหล่งน้ำภายในถ้ำ</p> <p>ด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรือง วรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขอให้ครอบครัวและญาติช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน มั่นใจว่าผู้พลัดหลงทั้ง 13 คน เป็นทีมฟุตบอล ซึ่งจะมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งจากเล่นกีฬา มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว มีทักษะประสบการณ์การเรียนรู้วิชาลูกเสือมาระดับหนึ่ง จะสามารถเอาชีวิตรอดได้ ซึ่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท โรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เตรียมพร้อมในการดูแลสภาพจิตใจและสภาวะความเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์</p> <p>-เสนอบทความ เชื่อร้ายใน 'ถ้ำ' ลึก โดยหมอลือต-นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน สัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ระยะเวลาที่ยาวนานเป็นปัจจัยเสี่ยง แต่ที่เสี่ยงยิ่งกว่าคือการที่ต้องสัมผัสกับสิ่งปฏิภูลของค้างคาวอาจอันตรายเกินคาดคิด ทางรอดที่เขาจะเอาตัวรอดได้คือดื่มน้ำ และน้ำที่เขาจะดื่มได้ช่วงนี้คืออะไร น้ำในถ้ำเวลาฝนตกจะขุ่น มีสิ่งปฏิภูล มีโคลน แต่น้ำที่คนติดถ้ำนึกถึงและจะดื่มกินคือน้ำที่หยดตามหินในถ้ำ นี่แหละน่ากลัว เพราะค้างคาวเกาะตามเพดานถ้ำ จึงเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรคพวกนี้เข้าไปโดยตรง</p> <p>คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษคือ 'เจ้าหน้าที่' เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากหลายวัน การทำงานวันละ 24 ชั่วโมง ร่างกายทุกคนสะสมความอ่อนล้า ทั้งแบกหาม นำเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ เข้าไปข้างใน ในบางจุดเปิดพัดลมเพื่อระบายอากาศ ข้อดีคือระบายอากาศ แต่ข้อเสียคือเชื้อโรคฟุ้งกระจายด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงต้องได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งสุขอนามัย อาหารการกิน ที่หลับที่นอน ทุกอย่างต้องสะอาด</p> <p>กรณีนี้ บริบทของเหตุการณ์ไม่เหมือนที่ใดมาก่อน จึงไม่น่าแปลกใจที่ทั่วโลกจับตาและส่งทีมเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือส่วนหน่วยงานของไทยก็พร้อมรับมือมาก เราเตรียมรพพยาบาล 13 คับ แพทย์ 13 ทีม มีระบบป้องกันพอได้ตัวมาปั๊บเราแยกคนแยกคับ ใครมีอาการอะไรก็เข้าห้องเฝ้าระวังพิเศษ คนไม่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิสัมผัส อย่างน้อย 7 วัน เพราะเชื้อโรคบางชนิด เช่น เชื้อโรคที่ทำให้เกิดปอดอักเสบหรือใช้สมองอักเสบ ใช้เวลาแสดงอาการ 9-21 วัน</p>
เดลินิวส์	<p><b>ขยะพิษ</b></p> <p>-จ.ราชบุรี กรณีชาวบ้านในพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี และพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 16 ปี จากปัญหาโรงงานรับกำจัดกากขยะทิ้งสารพิษ ทำให้น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารเคมี และไม่มีการฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดิน จนกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหนังสือสั่งปิดโรงงาน รวมถึงเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซนเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 54/1 หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง</p> <p>ล่าสุด ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลพบว่า เมื่อปี 60 ทางโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี มีผลการสุ่มตรวจสุขภาพชาวบ้านหมู่ 1 ต.น้ำพุ จำนวน 82 คน (ชาย 26 คน หญิง 56 คน) โดยมีระยะห่างระหว่างบ้านไปยังโรงงานใกล้สุด 0.5 กม. ไกลสุด 6 กม. พบปัญหาสุขภาพมากที่สุดได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และระบบผิวหนัง รองลงมาเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อาการเวียนศีรษะมึนงง นอกจากนี้มีตัวแทน 26 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาสารโลหะหนักจำนวน 4 รายการ ได้แก่ แมงกานีส ตะกั่ว นิกเกิล และสารหนู ผลตรวจพบค่าแมงกานีส มีค่าเกินมาตรฐาน จำนวน 25 คน</p> <p>นายวิเชียร คนใหญ่ อายุ 50 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ต.น้ำพุ ซึ่งเป็น 1 ใน 25 คน ที่ได้มีการตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และพบว่าค่าของแมงกานีส และตะกั่วสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด กล่าวว่า ตนรู้สึกหวาดกลัวว่าสารที่ตรวจพบในเลือดจะทำอันตรายต่อชีวิต เนื่องจากที่ผ่านมาตนมีอาการคลื่นไส้ ปวดเมื่อยตัวมาตลอด</p> <p>-ส่วนที่ จ.นครปฐม นางเตือนใจ ฤทธิสิงห์ พร้อมชาวบ้านในชุมชนชอยบางกระออม ต.ยายชา อ.สามพราน กว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>10 คน เดินทาง ไปที่ อบต.ยายชา เพื่อถามหาผู้รับผิดชอบความเดือดร้อน จากกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่มีผู้แอบนำมาทิ้งในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังรับแจ้งมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ และวันรุ่งขึ้น ผวจ.นครปฐม ก็เข้ามาดูที่เกิดเหตุ แต่จนถึงวันนี้ผ่านไปกว่า 2 สัปดาห์ ยังไม่มีใครทำอะไร</p> <p>ด้านนางวาสนา กลิ่นพยอม นายอบต.ยายชา เปิดเผยว่า อบต.ได้ทำหนังสือทวงถามความคืบหน้ากับพนักงานสอบสวนสภ.โพธิ์แก้ว ได้รับคำตอบเพียงว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนปัญหากลิ่นเหม็นของสารเคมีที่มีผู้แอบนำมาทิ้ง ท้องถิ่นทำได้แค่นำปูนขาวไปโรยปรับสภาพให้เป็นกลาง เพื่อลดปัญหากลิ่นที่ฟุ้งกระจาย ซึ่งมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแล้วจำนวนมาก</p> <p>-จ.สมุทรปราการ นายชนะ หงวนงามศรี ประธานแก้ไขปัญหาลิ่งแวดล้อมและมลพิษ อบจ.สมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ ร่วมกันตรวจสอบโรงงานฟอกหนังสัตว์ ตั้งอยู่ที่ซอยชอยบุญมีทรัพย์ กม.34 หมู่ 6 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง หลังได้รับการร้องเรียนว่า ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเจ้าหน้าที่จึงสั่งหยุดปล่อยน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียชั่วคราวเพื่อรอการแก้ไข ให้เวลา 15 วัน</p> <p>-ทางด้าน เว็บไซต์ข่าวเดอะ การ์เดียน ของอังกฤษ รายงานว่า ประเทศไทยซึ่งกฎหมายสิ่งแวดล้อมไม่เข้มงวด ได้กลายเป็นแหล่งที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่ไทยกำลังกวาดล้าง เนื่องจากเกรงว่าประเทศจะกลายเป็นแหล่งใหญ่ที่ทิ้งขยะของโลก</p>
ไทยโพสต์	<p><b>อาหารเสริมผสมไซบูทรามิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการแถลงข่าว "ไซบูทรามิน : อันตราย สถานะทางกฎหมายและการลักลอบนำเข้า" เกสซ์กรหญิงนิยดา เกียรติยิ่งอังคส์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กล่าวว่า แม้ทาง อย. จะมีการประชุมเตรียมยกระดับสารไซบูทรามินให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แต่ก็พบว่ายังมีการฝ่าฝืนจำหน่ายในออนไลน์ และแม้ว่าข่าวจากสื่อมวลชนจะเตือนให้ระวัง แต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อซื้อหามารับประทาน จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2552-2561 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉลี่ยปีละ 2 ราย แต่ในปี 2561 เพียงแค่ครึ่งปี เสียชีวิตแล้ว 4 ราย มากที่สุด จึงอยากเรียกร้อง อย. กรมศุลกากร และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันช่วยแก้ไข และเฝ้าระวัง ให้มีการตรวจสอบการนำเข้า และจับปรับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p> <p>นพ.วินัย วนานุกูล รองผู้อำนวยการ รพ. รามาธิบดี และหัวหน้าศูนย์พิษวิทยา กล่าวว่า สูตรโครงสร้างของไซบูทรามิน มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายยาบ้า ผลข้างเคียงคือทำให้เบื่ออาหาร ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ยกเลิกการใช้ไปแล้ว</p> <p>เกสซ์กรวสันต์ มีคุณ เกสซ์กรโรงพยาบาลวชิรภูมิ จ.สกลนคร กล่าวว่า ปัญหาลดน้ำหนักกระบาด ซื้อง่าย ซึ่งเครือข่ายของเกสซ์กรภาคอีสานพบว่า มีคนใช้หลายรายมาหาแพทย์ด้วยอาการใจสั่น ท้องเสีย และมีอาการระบบประสาท เป็นผลจากไซบูทรามิน หากไม่มีการซักประวัติคนไข้ให้ดี จะไม่รู้เลย และแก้ไขปัญหามาตรังจุด และยังพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่เกินครึ่ง ซื้อง่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักมาจากเว็บไซต์ จึงอยากเรียกร้องให้มีการควบคุมตรวจสอบ</p>
ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>คำห้ามใช้โฆษณา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีคำต้องห้ามการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณา เช่น Extra White , Slim ว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตอยู่แล้ว หรือมายื่นจดแจ้งอย่างหนึ่งไปผลิตจริงอีกอย่างหนึ่ง และมีการโฆษณาโดยไม่ขออนุญาต ซึ่งทาง อย.ก็พยายามดำเนินการกวาดล้างผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายที่มีการตั้งชื่อสินค้าด้วยคำเหล่านี้ หากตรวจสอบพบก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังบริษัทให้ดำเนินการแก้ไข</p> <p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อย. กล่าวว่า สำนักอาหารไม่อนุญาตให้ใช้คำว่า "Slim" ในผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ หรือการโฆษณา ส่วน Extra White ก็ห้ามเช่นกันเพราะไม่มีอาหารใดที่กินแล้วช่วยให้ขาวได้ ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการโฆษณาโดยไม่ขออนุญาต โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องสำอาง ส่วนก่อนหน้านี้ที่มียี่ห้อต่าง ๆ ใช้คำเหล่านี้ ก็มีการยื่นหนังสือให้มีการปรับการใช้คำ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอใหม่ก็จะมี การตรวจสอบไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ หากพบก็จะไม่ให้ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้ง</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์	<p><b>การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง</b></p> <p>-เสนอจดหมายจาก สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการอย. ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ดังนี้ 1. สธ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการประกันคุณภาพเครื่องสำอาง และเพิ่มมาตรฐานในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยเนื้อหาของประกาศกำหนดให้สถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มาขอจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยทันที และต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่จากเจ้าหน้าที่ จึงจะจดทะเบียนเครื่องสำอางได้ สำหรับผู้ประกอบการรายเดิมที่จดทะเบียนไว้แล้ว อย. และสสจ. จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ 3. อย. ได้ส่งหนังสือลงทะเบียนไปยังผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกแห่งทั่วประเทศ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องสำอางทุกราย หลังจากได้รับหนังสือยืนยันแล้ว ให้มาดำเนินการยืนยันตัวตนในการดำเนินกิจการกับ อย. หรือสสจ. ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางของตน หากไม่มาแจ้งดำเนินการยืนยันตัวตน ภายใน 45 วัน หลังจากได้รับหนังสือลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว อย. จะมีมาตรการในการเพิกถอนใบรับแจ้งดังกล่าวต่อไป</p> <p>สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฯ หรือมิได้มีการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ณ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้ จะต้องมาแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการและขอยกเลิกใบรับแจ้งทั้งหมดโดยเร็ว เพราะหากต่อมาตรวจพบว่ายังดำเนินกิจการอยู่ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>เพิ่มค่าปรับแพthyใช้ทุน</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีที่ประชุมโครงการผลิตแพthyเพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561-2562 มีมติยืนยันการผลิตแพthyเพิ่มปีละ 3,000 คน ว่า ที่ผ่านมามีการผลิตแพthyระบบปกติไม่เพียงพอ จึงต้องมีโครงการผลิตแพthyเพิ่ม ล่าสุด นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีศึกษาธิการ และนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีสาธารณสุข พิจารณาจากสัดส่วนแพthyต่อการดูแลประชากร และเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แล้วจึงเสนอให้คงตัวเลขการผลิตแพthyที่ 3,000 คน ต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี และมีระบบกระจายแพthyที่ดี เมื่อเพียงพอแล้วรัฐอาจพิจารณาลดทุนเรียนแพthy อนาคตคนที่เรียนแพthyจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเอง</p> <p>ส่วนการเสนอแก้ไขสัญญาเพิ่มค่าปรับจาก 4 แสนบาทเป็น 5 ล้านบาท เพราะสัญญาเดิมใช้มานานแล้ว ปัจจุบันหลายคนสามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวได้ทันทีแลกกับการไม่ต้องไปใช้ทุน บางคนมีผู้ออกเงินจ่ายให้ก่อนด้วยซ้ำ ขณะที่การลดทุนเรียนแพthyค่อนข้างสูง จึงมีการเสนอตัวเลขค่าปรับที่ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าปรับในส่วนของแพthyที่ไปเรียนเฉพาะทางจะคิดจากเงินเดือนที่ได้รับ โดยคิดเป็น 2 เท่าของเวลาที่ไปเรียน แต่หากเป็นสาขาอดนิยมนักจะคิด 3 เท่า เพราะมีโอกาสไปทำงานที่อื่นมากกว่า อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการเพิ่มค่าปรับไม่ต้องการจ่ายเงินค่าประกันใดๆ ก่อนอย่างแน่นอน และเหตุผลในการปรับเพิ่มค่าปรับดังกล่าวไม่ใช่เพราะอยากได้ค่าปรับ แต่อยากได้บุคลากรทำงานใช้ทุนครบ 3 ปี สำหรับการเปลี่ยนสัญญาค่าปรับใหม่คาดว่าจะเริ่มได้ในปีการศึกษา 2562 เพราะไม่ทันปีการศึกษา 2561 ที่รับนักศึกษาและทำสัญญาไปแล้ว</p>
<p>มติชน ข่าวสด</p>	<p><b>เฮลท์แคร์ 2018</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน'เฮลท์แคร์ 2018 สายตาดีมีสุข' มหกรรมสุขภาพที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สถานการณ์สุขภาพตาของคนไทย" กิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการตรวจโรคทางตาของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว การตรวจคัดกรองโรคทางตาของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าผ่านเครื่องอีเคจี การตรวจความเสี่ยงของโรคเบาหวานจับชีพจรโดยแพทย์แผนจีน บริการกายภาพบำบัดช่วงคอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม รวมถึงบริการนวดแผนไทย คอ บ่า ไหล่ เท้า ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บูธฝึกพื้นฐานบำรุงสายตาของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีบริการน้ำอัญชันใบเตยให้ชิมฟรีงานเฮลท์แคร์ 2018 สายตาดีมีสุข จะจัดไปจนถึงวันที่ 1 ก.ค. เวลา 10.00-20.00 น. ที่เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>แก้ปัญหาสับประรดล้นตลาด</b></p> <p>- เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้สับประรดไทยกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ ทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและดีต่อสุขภาพตนเอง คือการส่งเสริมคนไทยหันมากินผลไม้ โดยสับประรดมีคุณค่าทางโภชนาการอุดมด้วยเบต้าแคโรทีน วิตามินซี และใยอาหาร ช่วยบำรุงสายตา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ด้านการอักเสบ เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีช่วยดูดซึมธาตุเหล็ก เลือกกิน สับปะรดแทนการกินขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน และเครื่องดื่มรสหวาน เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า แต่ที่พิเศษในขณะนี้ คือได้ ร่วมช่วยเหลือเป็นกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรอีกด้วย</p> <p>- เสนอข่าว นายอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผอ.รพ.ลำปาง ได้ช่วยซื้อสับปะรดกว่า 50 ตันจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ จ.ลำปาง โดย 20 ตันแรก จะขนเข้าไปยังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง สนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ ส่วนอีก 30 ตัน นำไปแจกจ่ายฟรีที่ รพ.หลายแห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จ.ตาก, รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์, รพ.ลำพูน และที่รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมามีผู้ บริจาคเงิน 4 แสนบาท เพื่อซื้อผลผลิตจากเกษตรกรมาแล้ว 20 ตัน นำไปแจกผู้มารับบริการและญาติผู้ป่วยที่หน้า รพ.ลำปาง</p>
มติชน สุดสัปดาห์	<p><b>รางวัลเลิศรัฐ</b></p> <p>- เสนอข่าว กรมควบคุมโรค รับการตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมเดินทางพัฒนาคนให้มี ประสิทธิภาพ เป็นคนดี มีคุณค่าและมีความสุข ภายใต้งุณยธรรม "งานสำเร็จ คนเป็นสุข ก้าวสู่ SMART DDC" เน้นสร้าง กำลังคนให้เป็น "นักควบคุมโรค"</p>
ไทยรัฐ	<p><b>จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับเด็ก</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ปกครองควรสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการไปโรงเรียนให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กอยากไปโรงเรียน โดยแนะนำว่าการพูดคุยอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้อง ใช้เทคนิคเสริมทางบวก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้รู้สึกสนุกและมีความสุข โดยสาเหตุที่เด็กไม่ อยากไปโรงเรียนอาจเป็นเพราะรู้สึกตัวเองทำอะไรก็ไม่เท่าเพื่อน ๆ เพราะพ่อแม่ดูแลอย่างดี ไม่เคยให้ทำอะไร ด้วยตัวเอง เด็กจึงยังขาดความมั่นใจเข้ากับเพื่อนไม่ได้จึงไม่อยากไปโรงเรียน โดยปกติแล้วอาการไม่อยากไปโรงเรียน จะเป็นช่วง 2-3 สัปดาห์ของการเปิดเรียน ควรรอให้เด็กปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่สักระยะก็จะดีขึ้นเอง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ศูนย์ฟื้นฟูคนไร้บ้าน</b></p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านแห่งแรกในภูมิภาคในเชียงใหม่ และเตรียมเปิดอีก 2 ศูนย์ ขอนแก่นและรังสิต เพื่อ แก้ปัญหาคนไร้บ้าน</p> <p>นางภรณ์ ภูประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การสำรวจล่าสุดเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2560 พบว่ามีคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 75 คน ลดลงจากเดิม 160 คน สะท้อนว่าการ ทำงานในเรื่องนี้ เกิดผลที่น่าพอใจ แม้จะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับคนไร้บ้านใน กทม. แต่ก็มีสภาพปัญหาทั้งในทาง คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ย่ำแย่กว่าคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ เช่น คนไร้บ้านเชียงใหม่ติดสุราสูงถึง 64% ขณะที่คน ทั่วไปมีสัดส่วนประมาณ 30% คนไร้บ้านเชียงใหม่สูบบุหรี่สูงถึง 62% ขณะที่คนทั่วไปที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีสัดส่วน อยู่ที่ 18% คนไร้บ้านเชียงใหม่กว่า 70% เป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคกระเพาะ โรคมะเร็งปอด เป็นต้น นอกจากนี้ พบว่าคนไร้บ้านเชียงใหม่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง ประมาณ 10-20% ของคนไร้บ้านรวม ในแต่ละปี สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดมาจากโรคปอดและการติดเชื้อทางเดินหายใจ สะท้อนให้เห็นว่าการอาศัย ในพื้นที่สาธารณะเป็นความเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ คนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงทางสุขภาพที่สุดกลุ่มหนึ่งของสังคมไทย ที่ต้อง สนับสนุนทั้งในด้านการเข้าถึงสิทธิสุขภาพ สวัสดิการขั้นพื้นฐานและการฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถตั้งหลักชีวิตด้วย ตนเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจ.เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 พื้นที่นำร่องการดำเนินงานสำคัญของ สสส. และภาคีเครือข่าย</p>
มติชน ข่าวสด	<p><b>สาเหตุของฟันตกกระ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ ออย.กล่าวว่า นมฟลูออไรด์เป็นการผลิตขึ้นเพื่อส่งให้เฉพาะบาง โรงเรียนที่นักเรียนมีปัญหาขาดฟลูออไรด์ แต่ปัญหาการชะลอรับซื้อเนื่องจากมีปัญหาเรื่องระบบขนส่ง ทำให้มีการ หลุดออกไปจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจึงให้ยุติการผลิตไปก่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อย.กล่าวว่า ตามปกติจะมีการกำหนดพื้นที่เป็นโซนว่า พื้นที่ใด เด็กควรได้รับนมผสมฟลูออไรด์ ส่วนเกิดปัญหาเด็กฟันตกกระจากการรับนมผสมฟลูออไรด์มากเกินไปต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นด้วย ไม่ใช่รับนมผสมฟลูออไรด์เข้าไปแล้วเกิดฟันตกกระทันที แต่มีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หรือเรื่องของน้ำ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีฟลูออไรด์ไม่เท่ากัน เป็นต้น</p>
มติชน	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองนางตุ้ม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร มีคำสั่งให้ปิดเรียนชั่วคราวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบและฉีดพ่นยาทำลายเชื้อโรค หลังรับแจ้งว่ามีเด็กเล็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก</p>
ไทยรัฐ	<p><b>เตือนภัยยาชุดมีสารต้องห้าม</b></p> <p>- เสนอข่าว ภญ.โพลิน สารมนต์ เกษักรชำนาญการ รพ.เวียงแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่บ้านแจ่มป่อง ต.ห้วยงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พบว่ามีการนำยาชุดที่มีสารสเตียรอยด์ เครื่องสำอางและอาหารเสริมไม่มี อย.รวมทั้งยาแผนโบราณที่นำเข้ามาจาก สปป.ลาว โดยไม่ได้รับอนุญาต มาวางจำหน่ายและได้ตรวจยึด ทั้งนี้ ทีมงานได้เฝ้าระวังตรวจสอบทั้งตลาดนัด ตลาดสด รวมทั้งร้านค้าขายของชำ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย หากพบสินค้าไม่ถูกต้องให้แจ้ง จนท.ทุกหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบ</p>
แนวหน้า	<p><b>เตือนระวังพยาธิใบไม้ในตับ</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า จากการรายงานสถานการณ์โรคของผู้ป่วยอุจจาระร่วง ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมาจากการบริโภคสัตว์น้ำที่มีสารปนเปื้อนจากเชื้อโรคทางเดินอาหาร นอกจากนี้พบว่า มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากพยาธิใบไม้ตับฝังตัวอยู่ในร่างกาย ส่งผลให้เกิดการก่อมะเร็งซ้ำๆ และที่สำคัญคือ สารไนโตรซามีน ที่สะสมการหมักดองอยู่ใน ปลาร้า ปลาซึ่ม แหนม ผักกาดดอง เมื่อรวมกันจึงก่อปัญหาหามะเร็งมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ตรวจเยี่ยม รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมี นพ.โอภาส รองปลัด สธ. ผวจ.สระบุรี นำส่วนราชการ บุคลากร รพ. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ปัจจุบัน รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 รพ.อยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล มีอัตลักษณ์ร่วมกันคือ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” โดยได้พัฒนาคุณภาพบริการ เป็น รพ.ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้บริการผสมผสานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>สถานการณ์ความไม่สงบ จ.ยะลา</b></p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สอบสวน สภ.ยะหา จ.ยะลา รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ว่า มีชาวบ้านเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส แพทย์เร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วรีบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จากการสอบสวนทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นลูกจ้างกรีดยางพารา ได้เดินไปเหยียบกับระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายแอบนำมาซุกไว้ใต้โคนต้นยาง ตำรวจคาดการณว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นพื้นที่รอยต่อกับสวนยางที่เกิดเหตุ สำหรับพื้นที่เกิดเหตุเป็นหมู่บ้านชาวไทยพุทธ ปลอดภัยการณความรุนแรงมาโดยตลอด เพิ่งจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในครั้งนี้</p>
แนวหน้า	<p><b>กทม.ดูแลสุขภาพเชิงรุกถึงคอนโด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม.มีนโยบายในการดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกในชุมชน หมู่บ้าน เชิงป้องกันมากกว่ารักษา ที่ผ่านมามีการอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพชุมชน แล้ว 1,800 คนทุกสัปดาห์ จะอบรม เพิ่มอีกให้มี 3,000 คน เพื่อที่จะไปดูแลประชาชนในชุมชน หมู่บ้านขนาดใหญ่หรือคอนโดมิเนียม</p>
มติชน	<p><b>ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสีปงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซ์ซิชั่น ออกาโนเซอร์ จำกัด หรือนีโอ เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว ในปี 2574 จะส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้า บริการ รวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งพบว่ามูลค่าตลาดสินค้า และบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าปีนี้จะขยายตัวราว 7-8% และมีโอกาสที่จะขยายตัวเป็นเท่าตัวใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อนาคต ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีคือ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพความต้องการของผู้สูงอายุ, ธุรกิจสถานบริการสำหรับดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ (เนิร์สซิงโฮม) หรือ ผู้ดูแลให้มาดูแลตามที่อยู่อาศัย, ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เช่น อุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้านที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ ทั้งนี้ได้เตรียมจัดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยมีผู้ประกอบการจากไทยและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้ง 3 วันกว่า 5,000 คน และมีเงินสะพัดในงานกว่า 700 ล้านบาท</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ จับอุณหภูมิลोक</p>	<p><b>ยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอบทความ "ยูเอ็นไอทีซี" รายงานประจำปี ระบุว่า สถานการณ์ยาเสพติดในปี 2018 นำวิตกกังวลยิ่งกว่าปีก่อน ๆ ด้วยตัวเลขของปริมาณการผลิตและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทวีเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ ยังแสดงความเป็นห่วงต่อกรณีที่บ้านรัฐ บางประเทศอนุญาตให้ "กัญชา" เป็น "สิ่งถูกกฎหมาย" ด้วยว่า จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ด้วยเหมือนกัน ภายหลังการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ยังไม่ได้อนุญาต</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch